



ปลัดแกชอย 40

พระคัมภีร์... “พระจิตเจ้ายังทรงนำพระองค์ไปประกาศความรอดพ้นแก่จิตที่ถูกจองจำ ในกาลก่อนจิตเหล่านี้ไม่ยอมเชื่อฟัง เมื่อพระเจ้าทรงอดทนรอคอย ขณะที่โนอาห์กำลังต่อเรือ ซึ่งช่วยชีวิตคนจำนวนน้อย นั่นคือ เพียงแปดชีวิตให้รอดพ้นจากน้ำวินาศ.../...งานเพื่อนอุดมสาร...ผ่านไปแล้วสำหรับงานเพื่อนอุดมสาร ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณในน้ำใจอันดีของบรรดาพี่น้องที่มีให้กับพวกเราชาวอุดมสารตลอดมา และหวังว่าคงมีน้ำใจให้กันตลอดไปครับ.../...ควันทรงงานอุดมสาร...ในคำคืนเพื่อนอุดมสาร ก็เห็นท่าน ส.ว. คุณยุวดี นิมสมบุญ ขึ้นร้องเพลงพระสัจญา กับมองเพื่อนชาวอุดมสาร รวมถึงคุณป้าน้อมจิตร หนึ่งในกรรมการสภาภิบาลของวัดเรา ที่ร้องได้น่าชมทีเดียว เพราะมีรีวิวประกอบ แถมให้ดูเสียด้วย เสียหายที่คนทำรีวิวน้อยไปหน่อยเท่านั้นเอง...ส่วนคุณโน้ตเยาวชนอาสนวิหารของเราและเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนคาทอลิกที่มาทำงานปีนี้ก็เป็นปีแรก ก็ทำงานอย่างเต็มที่ ทั้งทำวีดิทัศน์และให้พากย์เสียงเอง ทั้งกำกับเวทีควบคุมการแสดง แถมนักร้องที่ติดต่อไว้เกิดมาไม่ได้ ก็ต้องขึ้นเวทีร้องเพลงเองอีกด้วย เรียกว่าเก่งไปทุกด้านจริงๆ เหลืออย่างเดียวที่ยังทำเองไม่ได้คือเป็นประธานเองไม่ได้ ไม่เช่นนั้นก็คงจบครบได้ในคนคนเดียว...ปีนี้ บรรดาโต๊ะ VIP กวดรางวัลใหญ่ของงานเพื่อนอุดมสารไปเยอะ แบบชนิดที่ต้องบอกว่าไม่ยอมแบ่งให้ใครจริงๆ เพราะฉะนั้นปีหน้าใครอยากได้รางวัลใหญ่ของเพื่อนอุดมสาร ก็อย่าลืมมาช่วยกันอุดหนุนบัตร VIP กันครับ ยิ่งอุดหนุนมากก็ยิ่งมีสิทธิมากเป็นธรรมดา.../...รับเกล้า...เข้ามหาพรต...พุทที่ผ่านมาก็เป็นวันพุทรับเกล้า หรือเราเรียกกันแบบภาษาชาวบ้านว่าวันถือศีลตลอด ไม่รู้ว่าพี่น้องเป็นเหมือนกันหรือเปล่าว่าวันไหนต้องอดอาหารวันนั้นจะมีแต่ของที่เราเห็นแล้วอยากทานไปเสียหมด เหมือนน้ำย่อยจะทำงานได้ดีผิดปกติ จนบางที่เหมือนเล่นเกมวัดใจกันว่าใจฝั่งไหนจะชนะ ก็หวังว่าฝั่งที่บอกว่าต้องพลีกรรมอดอาหารจะชนะ ส่วนใครที่พ่ายแพ้ตั้งแต่ยกแรกไปเสียแล้ว ก็ลุกขึ้นมาตั้งใจกันเสียใหม่ว่าเทศกาลมหาพรตปีนี้เราจะทำพลีกรรมอะไรเป็นพิเศษ เช่น ลด ละ เลิก บางอย่างที่เราชอบ ก็น่าจะดี แต่ไม่ใช่บอกว่าชอบมาวัด เพราะฉะนั้น ลด ละ เลิก การมาวัด อันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลเข้าข้างตนเองเกินไป เอาเป็นว่าลด ละ เลิก ในสิ่งไม่ดี แล้วหันกลับมาทำแต่สิ่งที่ดีกันดีกว่า .../...การเดินทาง...สำหรับพี่น้องก็มีทุกเย็นวันอาทิตย์ก่อนมิสซาตลอดเทศกาลมหาพรต...ส่วนพลมารีเหมือนเดิม เดินทางหลังมิสซาภาษาอังกฤษรอบ 10 โมงจบ.../...น้ำนั้นเป็นรูปแบบของศีลล้างบาป ที่ช่วยท่านให้รอดพ้นในเวลา นี้ มิใช่เป็นการชำระล้างมลทินทางร่างกาย แต่เป็นการวอนขอต่อพระเจ้าด้วยมโนธรรมบริสุทธิ์.../...ขอพระเจ้าอวยพรครับ...